

# เซนธนาซัพพลีเมนต์จัดโปรโมชันกระตุ้นยอดขาย

## อาหารเสริม“AMADO”



เซนธนาซัพพลีเมนต์จัดโปรโมชันกระตุ้นยอดขายอาหารเสริม“AMADO”

บจก.เซนธนาซัพพลีเมนต์เร่งจัดกิจกรรมการตลาดรอบด้าน อัปเดตโปรโมชันกระตุ้นยอดขายอาหารเสริมแบรนด์อมมาโต้(AMADO)ทุกประเภท เพื่อต้องการเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่สนใจเรื่องสุขภาพให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น ย้ำสินค้าทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานการผลิต เผยพฤติกรรมลูกค้ายังคงนิยมแคมเปญลดแลกแจกแถม นายธนา ลิมปยารยะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซนธนา ซัพพลีเมนต์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงามแบรนด์ “อมมาโต้” เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายตลาดไปสู่ลูกค้ากลุ่มใหม่ที่สำคัญกับเรื่องสุขภาพ โดยการให้ความสำคัญกับกิจกรรมการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างแบรนด์และตอกย้ำให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงประโยชน์และข้อดีของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ว่าสามารถช่วยให้สุขภาพของผู้ที่ต้องการดูแลตัวเอง รวมทั้งสามารถควบคุมและลดน้ำหนักได้อย่างไรบ้าง ทั้งยังเน้นกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนให้มากขึ้น รวมทั้งการออกรายการโทรทัศน์เพื่อต้องการเข้าถึงลูกค้าในวงกว้างและกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้แล้วยังได้จัดโปรโมชันดังกล่าวเพื่อเอาใจกลุ่มลูกค้าทั้งผู้บริโภคเองและกลุ่มตัวแทนจำหน่ายที่ขอความคุ้มค่า

โดยในขณะนี้ บริษัทฯ ได้จัดโปรโมชันต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจที่หลากหลาย เช่น โปรโมชัน Amado-S ชื่อ 6 กล่องแถม 2 กล่องในราคา 3,400 บาท, Amado-Fiber ชื่อ 6 กล่องแถม 2 กล่องในราคา 4,500 บาท, Amado-Shireru ชื่อ 6 กล่องแถม 2 กล่องในราคา 4,500 บาท(ซึ่งโปรโมชันชื่อ 6 แถม 2 ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์นี้จะสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558)โปรโมชันพิเศษสำหรับสินค้าชุด Mini Boxset ภายในเซตนี้มีผลิตภัณฑ์อมมาโต้เอส อมาโต้ชิเรรุ และอมมาโต้ไฟเบอร์ จากราคาปกติ 3,500 บาท พิเศษเพียง 1,990 บาท ผู้ที่สั่งซื้อ Mini Boxset ได้รับสิทธิพิเศษเป็นตัวแทนขายโดยไม่ต้องเสียค่าสมัคร 500 บาท นอกจากนี้แล้วยังมีโปรโมชันสุดคุ้ม ภายในเซตนี้มีผลิตภัณฑ์อมมาโต้เอส จำนวน 3 กล่อง และอมมาโต้ไฟเบอร์ จำนวน 2 กล่อง ในราคาพิเศษเพียง 3,270 บาท และได้รับสิทธิพิเศษสมัครเป็นตัวแทนขายโดยไม่ต้องเสียค่าสมัคร 500 บาท และที่น่าสนใจเป็นพิเศษก็คือ โปรโมชัน Mini Stock ครึ่งราคา เซตนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย ปกติราคา 36,000 บาท จ่ายเพียง 15,000 บาท ซึ่งจะได้รับผลิตภัณฑ์กลุ่มอมมาโต้ทุกชนิดสามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายได้เลย พร้อมทั้งมีสิทธิรับทองคำทันทีหลังปิดยอดขายอย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกชนิดที่นำมาจัดโปรโมชันดังกล่าวเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานการผลิตเช่นเดียวกับการขายทั่วไป เพียงแต่ต้องการกระตุ้นให้ตัวแทนจำหน่ายและผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ๆ ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคยังคงชอบโปรโมชันลดแลกแจกแถม บริษัทฯ จึงได้จัดแคมเปญดังกล่าวเพื่อ

ตอบสนองลูกค้ากลุ่มนี้ สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ หรือต้องการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทรศัพท์ 081-440-5000

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ PR BOOM โทร 081-191-6779 คุณปัญญา โทร.081-438-7353 คุณมนัสวิน